

แล่นเรือใบเยาวชนภูเก็ตชนะเลิศประเภทอพติมิสต์ ต์และเลเซอร์ สนาม 2 รายการ “ภูเก็ต ดิงกี้ ซีรีส์ 2 016”



ภูเก็ต – การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพครั้งที่ 30 อุ่่นเครื่องก่อนรายการเรือใบใหญ่ในเดือนธันวาคมนี้ ด้วยการแข่งขันเรือใบเล็ก “ภูเก็ต ดิงกี้ ซีรีส์ 2016 (Phuket Dinghy Series 2016)” โดยล่าสุดจัดการแข่งขันสนาม 2 ขึ้น ณ กองบัญชาการทัพเรือภาค 3 แหลมพันวา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกีฬาเยาวชนของสโมสรเรือใบต่าง ๆ ทั้งจากภูเก็ต พังงา และสงขลา เข้าร่วมชิงชัยทั้งในรุ่นอพติมิสต์และเลเซอร์อย่างสนุกสนาน โดยสนาม 2 จัดการแข่งขันรวมทั้งหมด 6 รอบ และกำหนดจัดการแข่งขันสนาม 3 สนามสุดท้ายที่อ่าวบางเทาในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 การแข่งขันเรือใบเล็กนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเรือใบในหมู่เยาวชน พร้อมมอบโอกาสให้นักกีฬาเรือใบเยาวชนได้ทดสอบฝีมือในสนามแข่งระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือใบใหญ่ในอนาคต

สำหรับผลการแข่งขันสนาม 2 รายการภูเก็ต ดิงกี้ ซีรีส์ 2016 ปรากฏว่าที่หนึ่งถึงสามในรุ่นเรือใบอพติมิสต์ เป็นทีมเรือใบจากภูเก็ต (NAC3SC) ทั้งหมด ได้แก่ ญาดา หาทรัพย์ ตามมาด้วย บุญมิน ครองสมุทร และ ธนวัฒน์ มาลีกี ส่วนในรุ่นเรือใบเลเซอร์ ผู้ชนะได้แก่ ธีระพงษ์ เตาะกระโทก จาก Phuket Youth Sailing Club ตามมาด้วย เอกกร นवलพลับ จาก NAC3SC และ น้ำใส พานิช จาก Songkhla Sailing Club ตามลำดับ

รายการภูเก็ต ดิงกี้ ซีรีส์ (Phuket Dinghy Series) เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในหมู่สโมสรเรือใบต่าง ๆ และดึงดูดให้เยาวชนในเมืองไทยสนใจกีฬาเรือใบมากขึ้น โดยเฉพาะเรือใบอพติมิสต์สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันรายการนี้ยังสร้างโอกาสให้นักกีฬาเรือใบเยาวชนไทยได้ทดสอบฝีมือในสนามระดับสากล ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา มีนักกีฬารุ่นเยาว์ให้ทั้งจากภูเก็ต พังงา และ สงขลา ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก เพื่อฝึกฝนและเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่สนามแข่งขันระดับสากลในอนาคต รวมถึงรายการภูเก็ตคิงส์คัพครั้งที่ 30 ในเดือนธันวาคม ซึ่งจะฉลองการจัดงานครบรอบปีที่ 30 ในปีนี้

งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพครั้งที่ 30 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2559 บริเวณนอกชายฝั่งอ่าวกะตะ ซึ่งคาดว่าจะมีทัพนักกีฬาเรือใบมากกว่า 1,500 คน ที่พร้อมใจกันนำเรือใบหลากหลายประเภทมากกว่า 190 ลำจากทั่วทุกมุมโลก มาร่วมชิงถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันเรือใบอันทรง

เกียรตินี้ ซึ่งนอกจากการดึงดูดนักท่องเที่ยวไปขึ้นมาจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันเป็นประจำทุกปี งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้ายังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังเมืองไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระตุ้นธุรกิจโรงแรมที่พักและการท่องเที่ยวทางทะเล และยังเสริมสร้างชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเมืองท่าศูนย์กลางกีฬาเรือใบยอดนิยมนะดับโลก

งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า มีองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนร่วมเป็นผู้สนับสนุนจำนวนมาก ได้แก่ กะตะกรุป รัสเซีย ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้สนับสนุนร่วม ได้แก่ ดาวารปาล์มบีช รัสเซีย ภูเก็ต, ปตท., บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ไวน์มอนด์แคลร์โดยสยามไวเนอร์, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีพันธมิตรสื่อมวลชน ได้แก่ includes Prestige, True 4 you, Madame Figaro, Luxury Society Asia, Phuket Gazette, Yachtstyle, Sea Yachting, The Guide Phuket, RL Magazine, One Coast, และ Phuket Marine Guide.

#

เกี่ยวกับ งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า

งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี งานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าได้รวบรวมทีมเรือใบฝีมือจากจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน พร้อมเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือใบเยาวชนในประเทศสามารถพัฒนาทักษะการเล่นเรือใบเล็ก ตลอดจนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมลูกเรือคิลโบ้ทเพื่อชิงชัยในการแข่งขันแต่ละรุ่น

การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ภายใต้สโมสรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วยสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือและจังหวัดภูเก็ต โดยในแต่ละปีมีเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเรือใบเล็ก (รายการอินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส) คิลโบ้ท และ มัลติฮัลล์ จากนานาชาติทั่วโลก โดยแบ่งการแข่งขันเป็นหลายประเภท นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานยังกำหนดจัดพิธีสวนสนามทางทะเล เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kingscup.com

สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการภาพความละเอียดสูง สามารถล็อกอินได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

Facebook: <http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta>

Twitter: www.twitter.com/PhuketKingsCup

YouTube Channel: <http://www.youtube.com/phuketkingscup>